



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

.....  
ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกาศ ณ วันที่  
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง  
ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ซึ่งดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และจะดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ป้องกันการทุจริตและ  
ป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม  
ความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จึงได้  
กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  
บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญ  
ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนในครั้งนี้ ผู้บริหาร  
ทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร  
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหาย  
ต่อทางราชการ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะดำเนินการในการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาจติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในจุดที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหว เปิดช่องทาง  
รับฟังการแจ้งข้อมูลเบาะแส และการหาข่าวในทางลับ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหาร ในการ  
ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสนามสอบ ใช้มาตรการกับผู้เข้าสอบ เช่น การบันทึกภาพผู้เข้าสอบไว้เป็นหลักฐาน  
ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา เอกสาร กระดาษ และสิ่งพิมพ์อื่นใด กระเป๋าต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ โทรศัพท์มือถือ  
หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับทุกชนิด เช่น นาฬิกา สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู ฯลฯ  
เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๓. ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ

/๔.ห้ามผู้บริหาร...

๔. ห้ามผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการ กวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย จ่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบคัดเลือก อย่างเด็ดขาด

๕. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้สอบได้ ในครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสรรหาและเลือกสรร ขอให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
โทรศัพท์ ๐๙๘ - ๒๕๑๓๔๕๕

๒) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
โทรศัพท์ ๐๘๓ - ๖๙๖๓๑๑๒

๓) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๐๘๙ - ๑๑๒๙๑๐๓

๖. ให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้กำกับการสอบ ผู้เข้าสอบ และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อจะได้หาทางป้องกันแก้ไขหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างแท้จริง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสุตใจ มอญรัต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง